



ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ตามที่จังหวัดหนองคาย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดหนองคาย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก)

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๑

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสามารถนำตัวอย่างผลงานการส่งเสริมการตลาด Online ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวพร้อมแนบ Link ผลงาน ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลรายการ Catalog ผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมแนบ Link ผลงาน ตัวอย่างการจัดทำ Video Clip ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่เกิน ๒ นาทีพร้อมแนบ Link ผลงาน มานำเสนอในวันสัมภาษณ์ได้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ และได้เข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งไปแล้ว ก็จะไม่มีการแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ โสกาพร)

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

หนองคาย ”เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีกลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

แนบท้ายประกาศ จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายพันธกานต์ หมอยา	
๐๐๒	นางสาวรุ่งกานดา สอนเวียง	
๐๐๓	นางสาวรุ่งนภา พรมวงษา	